

# ASEA LOYALTY REWARDS

คุณกำลังจะชอบผลิตภัณฑ์ ASEA®  
มากขึ้นกว่าเดิมอีก

## ขอแนะนำรางวัลโลยัลตี้ ที่คุณจะได้คะแนนทุก ครั้งที่มีการสั่งซื้อแบบออโต้ชิพ คุณสามารถนำ คะแนนไปแลกผลิตภัณฑ์ ASEA ได้ฟรี

ยิ่งคุณอยู่ในออโต้ชิพนานเท่าใด (ยิ่งคุณภักดี  
มากเท่าใด) รางวัลของคุณยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น  
สิ่งๆที่เริ่มด้วย 5% ของ PV ออโต้ชิพของคุณ  
สามารถเติบโตถึง 20% ของสิ่งที่คุณสั่งซื้อ

ไม่ต้องลงชื่อใดๆ! รางวัลโลยัลตี้ของคุณเพิ่มพูน  
ขึ้นอัตโนมัติจากการสั่งซื้อแบบออโต้ชิพ

คะแนนของคุณไม่มีวันหมดอายุ  
ตราบที่ว่าคุณอยู่ในออโต้ชิพ คะแนนของคุณ  
จะไม่หายไปไหน

ดังนั้นจงสะสมคะแนน และนำไปแลกเป็น  
ผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 200 คะแนนต่อ  
เดือน! 1 คะแนน = 1 PV ในมูลค่าการแลก



### คะแนนโลยัลตี้ เติบโตขึ้น ตามกาลเวลา

จำนวนเดือน ในออโต้ชิพ	คะแนนโลยัลตี้
0-3	5% ของ PV ออโต้ชิพ
4-6	10% ของ PV ออโต้ชิพ
7-9	15% ของ PV ออโต้ชิพ
10+	20% ของ PV ออโต้ชิพ



### การสั่งซื้อ ลงทะเบียนได้ คะแนนโลยัลตี้

การลงทะเบียนใหม่ที่มีการสั่งซื้อลงทะเบียน PV ออโต้  
ชิพ 100+ จะได้รับรางวัลคะแนนด้วย!\*

การสั่งซื้อลงทะเบียน	คะแนนโลยัลตี้
0 - 199 PV	5% ของการสั่งซื้อลง ทะเบียน PV
200 - 400 PV	10% ของการสั่งซื้อลง ทะเบียน PV
401 PV +	15% ของการสั่งซื้อลง ทะเบียน PV

\*ผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าประจำเพิ่มคะแนนตามระดับ PV ของผู้ร่วมธุรกิจ



### คะแนนโบนัส การสั่งซื้อ ออโต้ชิพครั้งแรก

ได้คะแนนโบนัสโลยัลตี้ 20 คะแนน  
ในการสั่งซื้อออโต้ชิพเดือนแรกของ  
คุณที่ 100 PV หรือมากกว่า

หรือ

ได้คะแนนโบนัสโลยัลตี้ 30  
คะแนนที่ 150 PV หรือมากกว่า

ทำทุกการสั่งซื้อให้เป็นแบบออโต้ชิพและเก็บเกี่ยวรางวัล



## รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมรางวัลโลอัลตี้ของ ASEA ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าผลิตภัณฑ์ ASEA ทุก การสั่งซื้อออโต้ชิพของผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าประจำจะเพิ่มพูนคะแนนโลอัลตี้ โปรแกรมเป็นดังต่อไปนี้

### การสะสมคะแนน

ทั้งผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าประจำได้รับและแลก คะแนนได้ขึ้นอยู่กับระดับจำนวนส่วนตัวของผู้ ร่วมธุรกิจ (PV) ระดับ PV ของผู้ร่วมธุรกิจมีอยู่ใน รายการราคาในคลังห้องสมุดออฟฟิศเสมือนจริง คะแนนโลอัลตี้สะสมสำหรับออโต้ชิพและการ สั่งซื้อลงทะเบียนเท่านั้น การสะสมเป็นไปโดย อัตโนมัติ และคะแนนผูกกับบัญชีของผู้ร่วมธุรกิจ หรือลูกค้าประจำที่ทำการซื้อ ทุกการสั่งซื้อแบบ PV ออโต้ชิพจะนับในการสะสมคะแนนโลอัลตี้

คะแนนจะนับในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน สำหรับยอดรวมจำนวนออโต้ชิพจากเดือนก่อน หน้า คะแนนโลอัลตี้จะเริ่มสะสมที่อัตรา 5% และสูงสุดที่ 20% ตามระยะเวลาต่อไปนี้:

(0) คือจำนวนเดือนที่ลงทะเบียน

• 0 - 3 เดือนในออโต้ชิพ =

5% ของ PV ที่ให้ในคะแนนโลอัลตี้

• 4 - 6 เดือนในออโต้ชิพ =

10% ของ PV ที่ให้ในคะแนนโลอัลตี้

• 7 - 9 เดือนในออโต้ชิพ =

15% ของ PV ที่ให้ในคะแนนโลอัลตี้

• 10+ เดือนในออโต้ชิพ =

20% ของ PV ที่ให้ในคะแนนโลอัลตี้

• เพิ่มเปอร์เซ็นต์รางวัลโลอัลตี้รายเดือน ของคุณเมื่อคุณเลือกชุดธุรกิจหรือชุดลง ทะเบียนผู้ประกอบการ ดูใบปลิวการลง ทะเบียนสำหรับรายละเอียด ผู้ลงทะเบียน ใหม่ได้รับคะแนนโลอัลตี้ขึ้นอยู่กับการสั่ง ซื้อลงทะเบียนของพวกเขาต่อไปนี้:

• 0 - 199 PV การสั่งซื้อลงทะเบียน ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV = 5% ของการลงทะเบียน PV

• 200 - 400 PV การสั่งซื้อลงทะเบียน ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV = 10% ของการลงทะเบียน PV

• 401+ PV + การสั่งซื้อลงทะเบียน ด้วยการลงทะเบียนออโต้ชิพ 100PV = 15% ของการลงทะเบียน PV

คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดหรือโอนได้

คะแนนไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนโลอัลตี้สูงสุดอยู่ที่ 1,000 คะแนนต่อบัญชี

วิธีคำนวณคะแนนที่คุณจะได้รับการสั่งซื้อของคุณ เพียงแค่คูณ PV ของการสั่งซื้อด้วยอัตรา เปอร์เซ็นต์ของรางวัลโลอัลตี้ของคุณ ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณอยู่ที่ 20% และการสั่งซื้อของคุณคือ 250 PV คุณจะเอา 250 x 0.20 และได้ 50 คะแนน

### การแลกคะแนน

คะแนนโลอัลตี้สามารถนำมาแลกผลิตภัณฑ์ได้ที่ มูลค่า 1 คะแนนโลอัลตี้ = 1 มูลค่า PV (มูลค่า PV ของผู้ร่วมธุรกิจ) ต้องเก็บสะสมคะแนน ประมาณ 2 เดือนหลังจากการลงทะเบียนก่อนจะ แลกคะแนนได้ครั้งแรกและแลกได้ ในวันที่ 10 ของเดือนที่ 2 ผู้ร่วมธุรกิจ/ลูกค้าประจำต้องมีแม่แบบออโต้ชิพที่แอกทีฟในการแลกคะแนนโลอัลตี้ ผลิตภัณฑ์ที่แลกจะไม่มีจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่มี ให้แลกจะแตกต่างกันไปตามที่มี ในแต่ละประเทศ การสั่งแลกของต้องเป็นการสั่งซื้อแยกต่างหาก และไม่สามารถรวมกับการสั่งซื้อแบบออโต้ชิพหรือ การสั่งซื้ออื่นๆ เพิ่มเติม เจ้าของบัญชีเป็นผู้จ่ายค่า ส่งและภาษีของการสั่งแลกใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถใช้คะแนนโลอัลตี้กับค่าภาษีหรือค่าส่งได้ สามารถ แลกคะแนนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่าน ตะกร้าซื้อของหรือจ่ายค่าดำเนินการ US\$3 (หรือ เทียบเท่าบวกภาษี) ผ่านโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนผู้ ร่วมธุรกิจ การสั่งแลกต้องจัดส่งภายในประเทศที่ อยู่ของเจ้าของบัญชีเท่านั้น สามารถแลกคะแนน โลอัลตี้ได้สูงสุด 200 คะแนนในเดือนหนึ่ง ไม่ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่แลกมาไปขายต่อได้ ไม่ สามารถคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่แลกมาได้

### การยกเลิกและหยุดพักชั่วคราว

หลังจากเดือนที่ลงทะเบียน ผู้ร่วมธุรกิจหรือลูกค้า ประจำต้องสั่งซื้อแบบออโต้ชิพสำเร็จในแต่ละ เดือนเพื่อรักษาคะแนนโลอัลตี้และอัตราสะสม ของเขา คะแนนโลอัลตี้จะกลับเป็นศูนย์และ

อัตราสะสมจะกลับเป็น 5% หากผู้ร่วมธุรกิจหรือ ลูกค้าประจำล้มเหลวที่จะสั่งซื้อแบบออโต้ชิพใน เดือนใดเดือนหนึ่ง เมื่อลงทะเบียนใหม่ในออโต้ชิพ คะแนนจะเริ่มสะสมใหม่ที่อัตรา 5% หาก เจ้าของบัญชีต้องการจะหยุดออโต้ชิพของตนไว้ชั่วคราว เริ่มต้น 60 วันหลังจากวันที่ลงทะเบียน จะมียุทธศาสตร์ผ่อนผันให้หนึ่งเดือนและมีเพียงครั้ง เดียวในรอบ 12 เดือนโดยที่ไม่เริ่มต้นคะแนนโลอัลตี้ใหม่ เจ้าของบัญชีไม่สามารถใช้คะแนนโลอัลตี้ภายในระยะเวลาผ่อนผันหรือภายในเดือนแรกหลังจากนั้น หากเจ้าของบัญชีหยุดออโต้ชิพเกินกว่า ที่อนุญาตให้ครั้งเดียว คะแนนโลอัลตี้ของเขาจะ เริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์และอัตราสะสมจะเริ่มต้นใหม่ที่ 5% เมื่อสร้างออโต้ชิพใหม่ การยกเลิกบัญชีผู้ร่วม ธุรกิจหรือลูกค้าประจำจะยกเลิกคะแนนโลอัลตี้ เงินในใจอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า